
ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกะเปำ 
สมัยสำมัญ  สมัยที่ 1 ประจ ำปี พ.ศ. 2565 

วันจันทร์ ที่ ๑4 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2565 
ณ ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกะเปำ 

 
ผู้มำประชุม 

 

ล ำดับ ชื่อ  -  สกุล ต ำแหน่ง หมำยเหตุ 

1 นายสัญญา ชิตกุล ประธานสภาอบต.   
2 นายพรเทพ ขาวจิตร เลขานุการสภา อบต.  
3 นายณรงค์ศักดิ์ อินทร์ทิม สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 3   
4 นางปรียา บุญที่สุด สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 4  
5 นายสถานันท์ บัวพรหม สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 5   
6 นายภานุวัฒน์ จันทร์พฤกษ์ สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 8   
7 นายประสิทธิ์ เพ็ชรชู สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 9  
8 นางอรอนงค์ วิเชียรวงค์ สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 10   
     
      

 
ผู้ไม่มำประชุม 
 

1 นายสุรพล วายุกุล รองประธานสภาอบต.  
2 นายวิโชต ิ สุภลักษณ์ สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 6  

 
ผู้เข้ำร่วมประชุม 
 

ล ำดับ ชื่อ  -  สกุล ต ำแหน่ง หมำยเหตุ 

1 นายปรารถนา จันทร์พฤกษ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
2 นายนันทวัช ปาละคเชนทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล   
3 นายประยุธ   วายุกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล   
4 นายละเอก วรรณคีรี เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล   
5 นางสาววาสนา ศรีคิรินทร์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   
6 นายทินกฤต   วันเพ็ง หัวหน้าส านักปลัด   
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เริ่มประชุมเวลำ 13.30 น. 
 

เลขานุการนายก 
นายพรเทพ  ขาวจิตร 
 

บัดนี้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปามาประชุมจ านวน 8 ท่าน ถือว่าครบ
องค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ จุดธูปเทียนเพื่อบูชาพระรัตนตรัย และ
ด าเนินการตามระเบียบวาระประชุมต่อไป ขอเรียนเชิญครับ 

ประธานสภา อบต. 
นายสัญญา  ชิตกุล 

ขอสวัสดี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปาทุกท่านที่มาประชุมโดยพร้อม
เพรียงกันในวันนี้ ในสมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565 เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว
ผมขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปา สมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจ าปี 
พ.ศ. 2565 ครับ  
      

ระเบียบวำระท่ี 1 เรื่องประธำนแจ้งต่อที่ประชุมทรำบ 
     -   ไม่มี 
 

ระเบียบวำระท่ี 2 เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกะเปำ สมัยสำมัญ 
สมัยท่ี 1 ประจ ำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันจันทร์ ที่ 14 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2565 
 

ประธานสภา 
นายสัญญา  ชิตกุล 

ตามที่เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปา ได้จัดท ารายงานการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลกะเปา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565 เมื่อวัน
จันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 จ านวน 18 หน้า คณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุม ได้ท าการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปา สมัย
สามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ผล
ปรากฏว่า ไม่มีการแก้ไขหรือเพ่ิมเติมแต่อย่างใด 
 

ประธานสภา 
นายสัญญา  ชิตกุล 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกเปาท่านใดจะสอบถาม หรือมีข้อท้วงติง รายงาน
การประชุมสภาฯครั้งที่ผ่านมา เชิญครับ 

ที่ประชุม - ไม่มี 
 

ประธานสภา 
นายสัญญา  ชิตกุล 

ผมขอมติที่ประชุมครับ สมาชิกสมภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปาท่านใดเห็นชอบ
รับรองรายงายการประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปาครั้งที่ผ่านมา
โปรดยกมือครับ 

            เห็นชอบ      7   เสยีง 
           ไม่เห็นชอบ   -    ไม่มี 
           งดออกเสียง  1   เสียง 
           สมาชิกอยู่ในที่ประชุม   8   เสียง  
 

มติที่ประชุม 

 

เห็นชอบ 7 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง 1 เสียง  
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สมาชิกสภา ฯ เห็นชอบรับรองรายงายการประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
กะเปา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 
2565 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวำระท่ี 3  เรื่องกระทู้ถำม 
 

ประธานสภา 

นายสัญญา  ชิตกุล 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปาท่านใดจะสอบถามเชิญครับ ครั้งต่อไปต้อง
ยื่นกระทู้ถามล่วงหน้าก่อนประชุมสภาฯ  3 วันครับ และในวาระท่ี 3 กระทู้ถามสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปา ไม่ต้องลงมติครับ เชิญครับ 

 
ส.อบต.หมู่ที่ 3 

นายณรงค์ศักดิ์ อินทร์ทิม 

 

เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ อบต. ทุกท่าน ผู้เข้าร่วมประชุมผม
นายณรงค์ศักดิ์ อินทร์ทิม ส. อบต. หมูที่ 3 ครับ กระผมขอสอบถามเรื่องภัยแล้งครับ  
ปีที่แล้วชาวบ้านในหมู่ที่ 3 ได้ท าหนังสือขอน้ า อุปโภค - บริโภคมายัง อบต. กะเปา 
เนื่องจากประสบภัยแล้ง ขั้นตอนล่าช้ามากครับกว่าชาวบ้านจะได้ใช้น้ าก็จวนจะเข้าฤดู
ฝนแล้วครับ ฝากคณะผู้บริหารด้วยครับ และเรื่องขุดบ่อน้ าตื้น บ่อน้ าที่ขุดใช้เป็น
สาธารณะประโยชน์ค่าน้ ามันในการขุดเจาะ เบิกงบประมาณ อบต. ได้ไหมครับ 
 

ส.อบต.หมู่ที่ 9 

นายประสิทธิ์  เพชรชู 
 

เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน ผู้เข้าร่วมประชุม   
ผมนายประสิทธิ์ เพชรชู ส.อบต. หมู่ที่ 9 ครับ เรื่องขุดบ่อน้ าตื้น ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ 
ขุดได้ไหมครับ 
 

ส.อบต.หมู่ที่ 4 

นางปรียา บุญที่สุด 

 

เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ผู้ เข้าร่วมผระชุม              
ดิฉันนางปรียา บุญที่สุด ส.อบต. หมู่ที่ 4 ค่ะ ดิฉันขอสอบถามเรื่องป้ายบอกทางแหล่ง
ท่องเที่ยว ซ่ึงต าบลกะเปามีสถานท่ีท่องเท่ียวหลายสถานท่ี อยากให้มีการจดัท าเป็นแผน
ที่บอกเส้นทางสถานที่ท่องเที่ยวในต าบลกะเปาทั้งหมดให้เชื่อมกัน ซึ่งที่ผ่านมามี
นักท่องเที่ยวหลายคนหลงทางค่ะ ฝากคณะผู้บริหารด้วยค่ะ 
 

ประธานสภา 
นายสัญญา  ชิตกุล 

เชิญคณะผู้บริหารตอบหัวข้อกระทู้ครับ 
 
 

นายก อบต. กะเปา 

นายปรารถนา  จันทร์พฤกษ์ 
เรียนประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปาทุกท่าน ผมนาย
ปรารถนา  จันทร์พฤกษ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปาครับ เรื่องภัยแล้งที่
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 สอบถามมา ขอรายชื่อเอกสารสิทธิ์ผู้ประสบภัยแล้งด้วยครับ และ
หมู่บ้านอื่นด้วยครับ 

   เรื่องสนับสนุนค่าน้ ามันในการขุดเจาะบ่อน้ าตื้นสามารถเบิกงบประมาณ อบต.  ได้
หรือไม่นั้น เชิญรองปลัด อบต.กะเปาชี้แจงครับ 
 

รองปลัด อบต.กะเปา 

นางสาววาสนา  ศรีคิรินทร์ 
 

เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน ดิฉันนางสาววาสนา 
ศรีคิรินทร์ รองปลัด อบต.กะเปาค่ะ ขอชี้แจงต่อจากท่านนายก  
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ที่คุณณรงค์ศักดิ์ อินทร์ทิม ส.อบต.หมู่ที่ 3 สอบถามมา เรื่องค่าน้ ามันเชื้อเพลิงในการ
ขุดเจาะบ่อ สามารถเบิกงบประมาณ อบต.ได้หรือไม่นั้น น าเรียนสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน
ค่ะ โครงการขุดเจาะบ่อน้ าตื้นเป็นโครงการที่ อบต. กะเปา ขอสนับสนุนเครื่องจักรใน
การขุดเจาะบ่อจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี วัตถุประสงค์เพ่ือให้
ชาวบ้านในต าบลกะเปาได้ใช้น้ าอุปโภค-บริโภคอย่างยั่งยืนซึ่งในการขุดเจาะที่ผ่านมา 
เป็นที่สาธารณะประโยชน์จึงไม่สามารถขอสนับสนุนค่าน้ ามันเชื้อเพลิงในการขุดเจาะบ่อ
น้ าตื้นได้ค่ะ 
 

ประธานสภา  
นายสัญญา  ชิตกุล 

เชิญคณะผู้บริหารตอบหัวข้อกระทู้ถามต่อครับ 
 
 
 

นายก อบต. กะเปา 

นายปรารถนา  จันทร์พฤกษ์ 
เรียนประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปาทุกท่าน ผมนาย
ปรารถนา  จันทร์พฤกษ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปาครับ เรื่องป้ายบอกทาง
สถานที่ท่องเที่ยวในต าบลกะเปาติงตั้งหลายจุดแล้วครับ เดียวดูให้ครับว่าจะติดป้ายบอก
ทางเพ่ิมเติมหรือท าแผนที่บอกทางว่าติดตรงไหนได้บ้างครับ 
 

ประธานสภา  
นายสัญญา  ชิตกุล 

สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะกระทู้ถามอีกหรือไม่ครับ 
 
 

ที่ประชุม - ไม่มี 
 

ระเบียบวำระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจำรณำ 

      (4.1) พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 
เพิ่มเติมฉบับท่ี 1 ขององค์บริหำรส่วนต ำบลกะเปำ 

     (4.2) พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 
เพิ่มเติมฉบับท่ี 1 ขององค์บริหำรส่วนต ำบลกะเปำ 

ประธานสภา  
นายสัญญา  ชิตกุล 

จะพิจารณาและขอมติทั้ง 2 หัวข้อพร้อมกันเลยครับ 

     ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลกะเปาได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 
2561 – 2565 ไปเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 
– 2570 ไปเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม
ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ก าหนดให้ท้องถิ่น
ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นโดยแผนพัฒนา
สามารถแก้ไข เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความจ าเป็นและความเหมาะสมโดยให้
เป็นไปตามระเบียบนี้ 
   ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของประชาชนการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
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   (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

   (2) คณะกรรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่ง
พระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ 2537 ด้วยนั้น 

   เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนา
ท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบ
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 

   องค์การบริหารส่วนต าบลกะเปาจึงได้ด าเนินการจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 – 2565 ) เพ่ิมเติมฉบับที่ 1 และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 
2565 ) เพ่ิมเติมฉบับที่ 1 เพ่ือให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับปัญหา และความ
ต้องการของประชาชน และเพ่ือให้สามารถแก้ปัญหา ความจ าเป็นเร่งด่วน ทันต่อสถาณ
การณ์ในปัจจุบันอีกทั้งใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณต่อไป 

 เชิญคณะผู้บริหารชี้แจงครับ 

นายก อบต. กะเปา 
นายปรารถนา  จันทร์พฤกษ์ 

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ผมนายปรารถนา จันทร์พฤกษ์ นายก อบต.
กะเปาครับ 
     พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพ่ิมเติมฉบับ
ที่ 1 มีจ านวน 3 โครงการ  
ตาม 1.ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา 
     โครงการที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนปาล์ม หมู่ที่ 10,4,8  
     โครงการที่ 2 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย 
4,9,8  
     โครงการที่ 3 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย
มิตรภาพ หมู่ที่ 8 
     และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565  มี
จ านวน 4 โครงการ   
ตาม 1.ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา 
     โครงการที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนปาล์ม หมู่ที่ 10,4,8  
     โครงการที่ 2 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายตาเพชร หมู่ที่ 10 
     โครงการที่ 3 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย 
4,9,8  
     โครงการที่ 4 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย
มิตรภาพ หมู่ที่ 8 
 

     ซึ่งการเพ่ิมเติมโครงการตามแผนพัฒนาทั้งสอง มีความจ าเป็นมากครับ เพราะถนน
พังเป็นหลุมเป็นบ่อมากครับ ชาวบ้านสัญจรไปมาล าบากมากครับ 
 



- 6 - 
 

ประธานสภา  
นายสัญญา ชิตกุล 

สมาชิกสภาฯ ทุกท่านจะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมบ้างครับ เชิญครับ 
     
 

ส.อบต.หมู่ที่ 3 
นายณรงค์ศักดิ์ อินทร์ทิม 

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกทุกท่าน คณะผู้บริหาร ผู้เข้าร่วมประชุม ผมนายณรงค์ศักดิ์ 
อินทร์ทิม ส.อบต.หมู่ที่ 3 ครับ ผมสงสัยตั้งข้อซักถามคณะผู้บริหาร ในหัวข้อ 
    4.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม
ฉบับที่ 1 ของ อบต.กะเปา 
    โครงสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนปาล์ม หมู่ที่ 10 ,4,8 ใส่ไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นทุกปีเลยหรือครับ ซึ่งอีกสองโครงการที่เหลือไม่ได้ใส่ไว้ทุกปีไม่ทราบ
ว่าโครงการดังกล่าวมีหัวคะแนนอยู่หรือเปล่าครับ 
 

ส.อบต.หมู่ที่ 1 
นายพรเทพ ขาวจิตร 

เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้เข้าร่วมประชุม ผมนายพรเทพ ขาว
จิตร ส.อบต.หมู่ที่ 1 ครับ ขอสอบถามเรื่องโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยหนองคันแหลน หมู่ที่ 1 ก่อนหน้านี้ผมได้ปรึกษาพูดคุยกับ
ท่านรองนายก นันทวัช ปาละคะเชนทร์ ถึงปัญหาความเดือดร้อนที่ชาวบ้านสัญจรไปมา
เพราะถนนเป็นหลุมเป็นบ่อทั้งสายขอเพ่ิมเติมโครงการซ่อมแซมมาบรรจุไว้ ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2565 ผมและท่านรองนายก นันทวัช ปาละคะเชนทร์ ลืมใส่
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2565 แน่เลยครับ จึงเรียนไปยังคณะผู้บริหารเพ่ิมเติม
ครั้งที่ 1 เป็นโครงการที่ 4 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีตซอยหนองคันแหลน ด้วยครับ 
 

ประธานสภา 
นายสัญญา  ชิตกุล 

เชิญคณะผู้บริหารชี้แจงครับ 
 
 

นายก อบต.กะเปา นาย
ปรารถนา จันทร์พฤกษ์ 

เรียนประธานสภาฯสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ผมนายปรารถนา จันทร์พฤกษ์ นายก อบต.
กะเปาครับ  โครงการที่สมาชิก อบต.หมู่ที่ 3 สอบถามมานั้นโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนปาล์ม หมู่ที่ 10,4,8 ว่าท าไมไม่ใส่ไว้ในแผนทุกปี (พ.ศ.
2566-2570) และอีกสองโครงการใส่บรรจุไว้ในแผนเฉพาะปี 2566 นั้น หัวคะแนน
หรือไม่นั้นไม่ครับ อีกสองโครงการที่ใส่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เฉพาะในปี พ.ศ.
2566 สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้อยู่ในปีอ่ืน ๆ ได้ครับในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2566-2570 ครับ 
โครงการซ่อมแซมซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยหนองคัน
แหลน หมู่ที่ 1 ที่สมาชิกสอบถามมา เพ่ิมเติมครั้งที่ 1 เป็นโครงการที่ 4 นั้น เพ่ิมเติม
ครั้งที่ 1 บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2565 ด้วยครับ 
 

ประธานสภา 
นายสัญญา  ชิตกุล 

สมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ครับ 
 
 

ที่ประชุม ไม่มี 
 

ประธานสภา 
นายสัญญา  ชิตกุล 

ผมขอมติที่ประชุมครับ สมาชิกสภา อบต.ท่านใดเห็นชอบ (4.1) พิจารณาให้ความ
เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมฉบับที่ 1 ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลกะเปาและ (4.2) พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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(พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติมฉบับที่ 1 ขององค์การบริหารส่วนต าบลกะเปา โปรดยก
มือครับ 

            - เห็นชอบ       7   เสียง 
            - ไม่เห็นชอบ   ไม่มี 
              งดออกเสียง   1   เสียง (นายสัญญา ชิตกุล) 

     สมาชิกอยู่ในที่ประชุม   8   เสียง 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 7 เสียง   ไม่เห็นชอบ ไม่มี   งดออกเสียง 1 เสียง 
 

ประธานสภา 
นายสัญญา ชิตกุล 

สมาชิกสภา อบต.กะเปาเห็นชอบ (4.1) พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมฉบับที่ 1 ขององค์การบริหารส่วนต าบลกะเปา 
(4.2) พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม
ฉบับที่ 1 ขององค์การบริหารส่วนต าบลกะเปา ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ครับ 
 

ระเบียบวำระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ 
 

ประธานสภา 
นายสัญญา ชิตกุล 

สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามหรือไม่เชิญครับ 
 
 

ส.อบต.หมู่ที่ 5 
นายสถานันท์ บัวพรหม 

เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ทุกท่านผมนายสถานันท์ บัวพรหม 
ส.อบต.หมู่ที่ 5 ครับโครงการขุดลอกสระน้ าหมู่บ้านไว้อุปโภค บริโภค อบต. ท าหนังสือ 
ขอความอนุเคราะห์เครื่องจักรในการขุดลอกจาก อบจ.สุราษฎร์ ได้หรือไม่ครับต้อง 
ท าเอกสารอะไรบ้างครับในการยื่นขอ และค่าน้ ามันเชื้อเพลิงในการขุดลอกสามารถ 
เบิกงบประมาณในการขุดลอกได้ไหมครับ 
 

ประธานสภา อบต. 
นายสัญญา ชิตกุล 

เชิญคณะผู้บริหารชี้แจงครับ 
 
 

นายก อบต.กะเปา นาย
ปรารถนา จันทร์พฤกษ์ 

เรียนประธานสภาฯสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ผมนายปรารถนา จันทร์พฤกษ์ นายก อบต.
กะเปาครับ เดี๋ยวผมสอบถาม อบจ. ให้ครับให้สมาชิกสภาฯท าหนังสือส่งมายัง อบต.  
กะเปา ก่อนครับ เดี๋ยวทาง อบต.กะเปา จะท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยัง อบจ.  
สุราษฎร์ธานี ครับ และ เรื่องป้ายบอกทางชื่อถนนซอยแต่ละซอยภายในหมู่บ้านของ
ท่านให้สมาชิกส่งรายชื่อมาด้วยครับ 
 

ประธานสภา อบต. 
นายสัญญา ชิตกุล 

สมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามหรือไม่เชิญครับ 
 
 

ที่ประชุม ไม่มี 
 
 

ประธานสภา อบต. 
นายสัญญา ชิตกุล 

หากไม่มีส าหรับวันนี้ผมขอขอบคุณสมาชิกฯทุกท่านที่ให้ความร่วมมือมาประชุมในวันนี้ 
และขอปิดประชุมครับ 
 

ปิดประชุม   16.00น.   
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 (ลงชื่อ)   นายพรเทพ  ขาวจิตร 
(นายพรเทพ  ขาวจิตร) 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

   (ลงชื่อ)     นายสัญญา  ชิตกุล 
   (นายสัญญา  ชิตกุล) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 

    
 
 
 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล     
กะเปา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565 ในคราวการประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม เมื่อ
วันจันทร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  ผลปรากฏว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแต่อย่างใด จึงลงลายมือชื่อไว้
เป็นหลักฐาน    
 
 
 

(ลงชื่อ   นายประสิทธิ์  เพ็ชรชู 
          (นายประสิทธิ์  เพ็ชรชู) 
 
 
 

ประธานตรวจรายงานการประชุม 

(ลงชื่อ)   นางปรียา  บุญที่สุด 
          (นางปรียา  บุญที่สุด) 
 
 
 

กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

(ลงชื่อ)   นายสถานันท์  บัวพรหม 
          (นายสถานันท์  บัวพรหม) 

กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 
 


